

## บทคัดย่อ

บทคัดย่อปัญหาพิเศษ เสนอต่อโครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ  
ความสมบูรณ์แห่งปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพัฒนา

### ความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการสอนซ่อมเสริม ในโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดย

นายนิคม เมษะ

ตุลาคม 2544

**ประธานกรรมการที่ปรึกษา:** รองศาสตราจารย์ ดร.นำชัย ทนุผล

**ภาควิชา/คณะ:** ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะรัฐกิจการเกษตร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าควรจะทำในทิศทางใด 2) เพื่อทราบถึงวิธีการสอนที่เหมาะสมในการจัดการสอนซ่อมเสริมให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน 3) เพื่อระบุปัญหา และอุปสรรคของการจัดการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้ทราบแนวทางปรับปรุง แก้ไข พัฒนาต่อไป

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 152 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามที่นำไปเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2543 ถึงเดือน เมษายน 2544 และนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 14 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา อาชีพของผู้ปกครองส่วนมากมีอาชีพค้าขาย สมาชิกในครอบครัวอยู่ระหว่าง 4-5 คน ระยะทางในการเดินทางไปโรงเรียนอยู่ในช่วง 1-5 กิโลเมตร

และเดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์รับส่งประจำ บุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลขอคำปรึกษาเมื่อมีปัญหาเรื่องของการเรียน คือ ครู อาจารย์ และมักจะขอคำปรึกษาเมื่อมีปัญหาเรื่องการเงินผู้ให้ข้อมูลมักจะขอคำปรึกษาจากมารดา

ความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้ทำกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ในด้านบทบาทการสอนซ่อมเสริมของครู ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับเรื่องที่สอน ผู้ให้ข้อมูลยังต้องการให้ครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน โรงเรียนควรจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้โรงเรียนพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีคุณภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นผู้ให้ข้อมูลต้องการให้โรงเรียนจัดครูที่มีความรู้ความสามารถมาทำการสอนซ่อมเสริม

สำหรับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปัญหาต่างๆ คือ ครูจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง มีการทำการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล การทำวิจัยในชั้นเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยครูต้องทำแผนการสอน ดำเนินการสอนตามแผนการสอนตลอดจนมีการวัดผลประเมินผลทุกชั้นตอน โรงเรียนต้องมีการปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และสำคัญที่สุดฝ่ายบริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ การปฏิรูปการศึกษาโดยการให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับทางโรงเรียนด้วย ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการสอนซ่อมเสริมได้